



บันทึกข้อความ

อธิการบดี 8329
วันที่ 1.2.พ.ย. 2546

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ งานวินัยและนิติการ โทร. 3232
ที่ ศบ 0523.1.7.5/149 วันที่ ๓ พฤศจิกายน 2546
เรื่อง การมอบอำนาจ

เรียน อธิการบดี

สืบเนื่องจากการที่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 ประกาศใช้บังคับแล้ว และในการนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในกระทรวง กรม จังหวัด ร่วมประชุมสัมมนาแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งหัวหน้างานวินัยและนิติการได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนั้น จากผลในการประชุมสัมมนาดังกล่าว ปรากฏว่าสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้มีการมอบอำนาจในหน่วยงานของตนเพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน เพื่อสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยหัวหน้าหน่วยงานสามารถมอบอำนาจของตนที่มีอยู่ในการปฏิบัติราชการได้ ทุกเรื่องด้วยเหตุผลที่ว่า การมอบอำนาจไม่ได้เป็นเรื่องผูกพันตัวบุคคลแต่ผูกพันตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องการให้งานนั้นให้เกิดผลสำเร็จตามที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติราชการกำหนดไว้ โดยผู้มอบอำนาจยังมีหน้าที่ที่จะต้องติดตามประเมินผล กำกับดูแลและแนะนำการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจด้วย ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการบ้านเมืองที่ดีในส่วนของ การกระจายอำนาจการตัดสินใจเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น (ผู้มอบอำนาจยังคงต้องรับผิดชอบงานที่มอบนั้นอยู่ ไม่สามารถปิดความรับผิดชอบได้)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ ซึ่งมุ่งที่จะลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ งานวินัยและนิติการ เห็นควรเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. การดำเนินการในการเสนอลงนามในสัญญาต่าง ๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เห็นควรให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุในการพิจารณาดำเนินการทุกขั้นตอน โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากงานวินัยและนิติการอีกต่อไป

2. การดำเนินการจัดทำประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่าง ๆ ให้พิจารณาดำเนินการเสนออธิการบดี หรือผู้มีอำนาจโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบตรวจทานจากงานวินัยและนิติการอีกต่อไป

3. การเสนอความเห็นในหนังสือราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากงานวินัยและนิติการอีกต่อไป เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานนิติการโดยเฉพาะ

4. การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเป็นคณะทำงานเห็นควรพิจารณาไม่แต่งตั้งนิติกรเข้าไปร่วมเป็นกรรมการด้วย เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานนิติการโดยเฉพาะเท่านั้น

ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า หน่วยงานต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ประกอบกับเป็นหน้าที่ของผู้มอบอำนาจในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่พัฒนาหน่วยงานของตนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยผู้มอบอำนาจจะต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ของตนให้มีขีดความสามารถสูงพอที่จะรับผิดชอบในขอบเขตความรับผิดชอบงานของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับงานวินัยและนิติการไม่มีอัตรากำลังเพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกงานในหน้าที่ราชการของบุคลากรอื่น ๆ ซึ่งควรจะต้องพยายามพัฒนาขีดความสามารถงานในหน้าที่ของตนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อผลตอบแทนในการพิจารณาความดีความชอบนั่นเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

เรียน อธิการบดี

1. กองการเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องที่เสนออยู่ในเชิงปฏิบัติควรจะเป็นเรื่องจากพัชร์ที่แต่งตั้งอธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดี ซึ่งต้องถือคุณสมบัติเพื่ออยู่ในตำแหน่งของอธิการบดีหรือที่ปรึกษาอธิการบดี ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

2. ในขณะนี้ได้มีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของอธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดี โดยได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังอธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดีแล้ว ซึ่งอธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดีได้พิจารณาแล้ว และได้ให้คำแนะนำไปยังอธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดีแล้ว

(นายอนวัช ยาวิชัย)
นิติกรชำนาญการ 8 ระดับ 8
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2546

อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร
ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร
ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร
ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร

11 2 111 2546